

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI SƠN LA
CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
MA TUÝ TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 130/CSĐTNTMT-TCHCKT
Về việc triển khai kế hoạch số
55/KH-SLĐTBXH ngày
10/4/2024 của Sở LĐTBXH

Sơn La, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, các điểm vệ tinh

Triển khai Kế hoạch số 55/KH-SLĐTBXH ngày 10/4/2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sơn La về việc triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024.

Đề tăng cường năng lực, trách nhiệm của Cơ sở trong việc bảo đảm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho viên chức, người lao động và học viên đang điều trị nghiện ma túy tại Cơ sở tiếp cận pháp luật, đặc biệt là học viên để góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống, rèn luyện và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, các điểm vệ tinh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Quán triệt, nghiêm túc triển khai tuyên truyền đến toàn bộ viên chức, người lao động tại Cơ sở và các điểm vệ tinh nội dung kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024; Kế hoạch số 55/KH-SLĐTBXH ngày 10/4/2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024; Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024 (có nội dung các văn bản kèm theo).

2. Thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của viên chức, người lao động và học viên tại Cơ sở. Xây dựng, triển khai các các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt đến học viên đang điều trị nghiện tại Cơ sở thuộc phạm vi được giao.

3. Phổ biến, quán triệt, thông tin, truyền thông thường xuyên, liên tục về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của viên chức, người lao động

và học viên tại Cơ sở, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực được giao qua các hình thức như: Tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép hội nghị, trên Trang thông tin điện tử, hệ thống loa phát thanh của Cơ sở.

4. Nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của các phòng chuyên môn, các điểm vệ tinh có trách nhiệm thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động tự giám sát, tự kiểm tra quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng trong việc thi hành pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của các phòng, đơn vị trong hoạt động liên quan đến tiếp cận pháp luật của viên chức, người lao động đặc biệt là học viên tại Cơ sở.

5. Phối hợp, rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận thông tin để đổi mới nội dung, phương thức thực hiện theo hướng Nhà nước thiết lập các điều kiện cần thiết cho các đối tượng chủ động tiếp cận thông tin pháp luật.

Phối hợp cung cấp, hướng dẫn, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng các hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt, hội nghị, tập huấn thuộc chức năng.

Phối hợp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả cung cấp thông tin theo yêu cầu.

(Khi có yêu cầu).

6. Tăng cường công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bảo đảm, hỗ trợ việc tiếp cận pháp luật, đặc biệt trong hoạt động công tác pháp chế tại Cơ sở.

7. Giao các phòng chuyên môn, Điểm vệ tinh căn cứ mục 1; 2; 3; 4 của công văn nghiêm túc triển khai thực hiện .

8. Giao Phòng Giáo dục, Dạy nghề - Tư vấn hòa nhập cộng đồng căn cứ nội dung mục 1 của Công văn biên tập, thu thanh nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của Cơ sở và gửi file phát thanh về phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán *(qua đồng chí Phạm Xuân Lâm)*.

9. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán tham mưu triển khai, theo dõi, thực hiện công văn này.

Tham mưu với Giám đốc Cơ sở xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước giao dự toán chi năm 2024 theo quyết định số 6268/QĐ- SLĐTBXH ngày 28/12/2023 của Sở Lao động Thương binh & Xã hội Sơn La về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2024.

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn, các điểm vệ tinh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Cơ sở (B/c);
- Trang Thông tin điện tử Cơ sở;
- Lưu: VT; Tr.Tùng(01b).

GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Tứ